

B

P

S

C

นโยบายโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในงานประจำ
ปีงบประมาณ 2564-2566

เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพ เช่น ผู้มีภาวะโภชนาการเกิน, ผู้ดื่มสุรา, ผู้สูบบุหรี่ที่มารับการรักษาในทุกคลินิกบริการ ฯลฯ รวมถึงผู้มีปัญหาจิตสังคมรุนแรง เช่น ติดเหล้า ติดบุหรี่และยาเสพติด ตลอดจนโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ หรือโรคซึมเศร้าที่กลับเป็นซ้ำ เป็นต้น โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จึงจัดให้มีบริการที่ครอบคลุมการประเมินและปรับพฤติกรรม รวมถึงระบบดูแลผู้ที่ต้องการการบำบัดเฉพาะให้มีประสิทธิภาพ ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่ในพื้นที่ โดยมีนโยบายการพัฒนาระบบการดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในงานประจำที่สำคัญ 7 ข้อ ดังนี้

1. จัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในระบบสาธารณสุข ประจำปี 2564” เป็นทีมคร่อมสายงาน(Cross-functional Teams : CFT) ขึ้นมาทำหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาการดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในทุกระบบบริการของโรงพยาบาล รวมถึงหน่วยบริการระดับปฐมภูมิที่มีความพร้อม
2. จัดให้มีระบบการประเมินและปรับพฤติกรรมด้วยการให้คำแนะนำแบบสั้น(BA)ในผู้รับบริการและประชาชนที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพ ด้วยการสนทนาเชิงใจและฝึกทักษะสติบำบัดแบบสั้น(BI/MBBI)ในผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค รวมถึงการปรึกษาเต็มรูปแบบ(CBT/MBTC)ในผู้มีปัญหาด้านจิตสังคมรุนแรง
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ทักษะในการสนทนาเชิงใจและทัศนคติที่ดีในการประเมินและสนทนาเชิงใจกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ประเมินและปรับพฤติกรรมในงานประจำ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
5. บุคลากรทุกคน นำสติสื่อสารสุขใจไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและการประชุมต่างๆอย่างสร้างสรรค์
6. โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ เวลา บุคลากรและทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้ระบบการดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในงานประจำบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
7. โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จะขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในงานประจำสู่องค์กรการเรียนรู้และนวัตกรรมบริการภายในปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563



(นายสมชาย เกาะคู่)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

หมายเหตุ : BA = Brief Advice, BI= Brief Intervention, MBBI= Mindfulness Based Brief Intervention
CBT= Cognitive behavior therapy, MBTC= Mindfulness Based Therapy and Counseling

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
ตามประกาศโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช	
วัน/ เดือน /ปี : ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓	
หัวข้อ : นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป หรือเอกสารแนบ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอนำนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช	
Link ภายนอก: www.dbhosp.com	
หมายเหตุ : -	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p>เพ็ญพิชชา พวงปรีก (นางสาวเพ็ญพิชชา พวงปรีก) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p>สมชาย เกาะคู (นายสมชาย เกาะคู) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>สโรชา นาคะเสโน (นางสาวสโรชา นาคะเสโน) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	